

การละเมิดสิทธิด้านเด็ก เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็ก และเยาวชน  
ประเภทต่างๆ แตกต่างกันไปได้แก่

๑. การถูกละเมิด และอันเนื่องมาจากเด็กที่  
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่ได้รับการคุ้มครอง ที่  
จะได้รับการดูแล การรักษา พี่นฟูที่พึงได้อย่างเหมาะสม  
หมายถึงเด็ก ที่มีความแตกต่างจากเด็กปกติ ซึ่งยังไม่ได้รับ  
การบริการรวมทั้งแก้ไขถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ จากรัฐ  
เช่น การศึกษา สาธารณูปโภค

๒. การละเมิดทั้งทางร่างกายจิตใจ จากการ  
ถูกล่อลวงปลละละเลย ไม่ได้ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร เด็ก  
อยู่ในภาวะเสี่ยง คือ เด็กที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่  
ว่าที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่มีความเสี่ยงจะถูก  
กระทำทารุณกรรม ถูกล่อลวงปลละละเลย หรือถูกทอดทิ้งใน  
รูปแบบต่างๆ

๓. เด็กถูกละเมิดจากการถูกกระทำ คือ เด็กที่ถูก  
ปลละละเลยหรือถูกทอดทิ้ง ให้ตกอยู่ในภาวะ  
อันตรายรวมทั้งถูกทำร้ายทุบตี ทารุณ ถูกทำร้ายร่างกาย  
ทางจิตใจ

๔. สิทธิอันพึงเข้าถึงและได้รับการบริการต่างๆ  
ฟื้นฟู และบำบัด เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม คือ เด็กที่มี  
พฤติกรรมผิดแผกแตกต่างไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกัน  
และมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน ต่อต้าน

๕. การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมต่อเด็ก  
กระทำคามผิด คือ เด็กที่กระทำคามผิดทางอาญาและ  
เป็นเด็กที่อาจมีปัญหาพฤติกรรมถูกล่อลวงปลละละเลยและ  
อาจถูกทารุณกรรมมาก่อน



สำหรับบทบาทและการดำเนินการเพื่อคุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิเด็กมีดังนี้ เช่นการพัฒนาทั้งการคุ้มครอง  
ป้องกัน การแก้ไขปัญหาทั้งโดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเด็กเอง  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
และสังคมแห่งท้องถิ่น และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ใน  
ความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิด  
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

#### ปัญหาและความท้าทาย

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก  
ความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกละเลยทอดทิ้ง และการถูก  
แสวงประโยชน์ ความรุนแรงสามารถส่งผลกระทบต่ออย่างทันที  
ต่อพวกเขาได้ตั้งแต่อาการบาดเจ็บทางกาย พัฒนาการ  
ความสามารถในการเรียนรู้ และผลการเรียนของเด็ก และอาจ  
ส่งผลเสียระยะยาวที่ติดตัวเด็กไปจนเป็นผู้ใหญ่ ในประเทศไทย  
มีเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงในรูปแบบต่างๆ อาทิ ถูกล่อลวงละเมิด  
ทางเพศ ถูกทำร้ายทางกายหรือจิตใจ ถูกละเลยทอดทิ้ง หรือ  
ถูกแสวงประโยชน์ เฉลี่ย ๕๒ คนต่อวัน หรือเฉลี่ย ๒ คนใน  
ทุกๆ ชั่วโมง



#### สิทธิเด็กและเยาวชน



ด้วยความปรารถนาดี  
จากฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
Tel 073 517 960  
[www.narathiwatpao.go.th](http://www.narathiwatpao.go.th)

## สิทธิเด็กและเยาวชน



สิทธิเด็ก เป็นสิทธิสากล (Universal Rights) และเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) ที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครอง ด้วยจุดมุ่งหมายมิใช่เพื่อเรียกร้องสิทธิเด็ก แต่เพื่อการพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เจริญเติบโตรอบด้านให้เต็มศักยภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยการผนึกกำลังร่วมกันในทุกสถาบันทั่วโลก



## อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมุ่งคุ้มครองสิทธิ 4 ดังนี้

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมุ่งคุ้มครองสิทธิ ๔ ดังนี้

### ๑.สิทธิในการอยู่รอด

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตรอดอยู่เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อไปโดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ มีบ้านอยู่อาศัย และได้รับการสาธารณสุข รวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ

### ๒.สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง

สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอาเปรียบทางเพศ, การใช้แรงงานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือพัฒนาการของร่างกาย สมองและจิตใจของเด็ก, การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ, สิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมจากรัฐในกรณีถูกกล่าวหาและการพิจารณาคดี และการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น เด็กพิการ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กกำพร้า เป็นต้น



### ๓.สิทธิในการพัฒนา

สิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อน, สิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม, สิทธิที่จะได้รับสิทธิในการศึกษาทุกประเภท, สิทธิที่จะคิดพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนา

### ๔.สิทธิในการมีส่วนร่วม

สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและกล่าวถึงชีวิตของตนเอง รวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม และมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

ความรุนแรงทางร่างกาย เช่น การทุบตี ยังคงถูกมองว่าเป็นวิธีปกติในการสร้างวินัยให้กับเด็ก และแม้ว่าการลงโทษทางร่างกายจะถูกสั่งห้ามในโรงเรียนแล้ว แต่ก็ยังปฏิบัติกันอยู่อย่างแพร่หลาย

## 3 IN 4

เด็กอายุ 1-14 ปี ประมาณ 3 ใน 4 คน ถูกสมาชิกในครอบครัวลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจ อย่างน้อยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในเดือนที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้น เด็กราว 4.2 คนในทุกๆ 100 คน มีแนวโน้มที่จะถูกลงโทษทางกายอย่างรุนแรง

## Nearly Half

พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเกือบครึ่ง เชื่อว่าการลงโทษทางร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเลี้ยงดูหรืออบรมเด็ก

## 10,000+

มีเด็กมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ถูกกระทำรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นการกระทำรุนแรงทางเพศ